

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ด้านบริหาร ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒

การประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ๓๐๔ ชั้น ๓ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยมี นายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

๑. ขอเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบรายชื่อบุคคลจำนวน ๒ ราย เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่

๑.๑ นายชุตติ งามอรุณเลิศ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิสถานะกลุ่มชาติพันธุ์ และชนเผ่าพื้นเมือง

๑.๒ นายสันติพงษ์ มูลพอง เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิสถานะกลุ่มชาติพันธุ์ และชนเผ่าพื้นเมือง

๒. มอบให้สำนักงาน กสม. โดยสำนักกฎหมายดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๒. ขออนุมัติการปฏิบัติราชการต่างประเทศ ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ กรุง กัวลาลัมเปอร์ สหพันธรัฐมาเลเซีย

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติอนุมัติให้นางอังคณา นีละไพจิตร กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เข้าร่วมการรับฟังการนำเสนอรายงานการค้ำมนุษย์ กรณีการพบศพชาวโรฮีนจาที่เขตชายแดนมาเลเซีย - ไทย และร่วมอภิปรายเกี่ยวกับการดำเนินงานที่ประสบผลสำเร็จของประเทศไทยในการสืบสวนสืบสวน เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองเหยื่อการค้ำมนุษย์ในกลุ่มผู้อพยพมุสลิมโรฮีนจา และร่วมอภิปรายแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองเหยื่อการค้ำมนุษย์ในกลุ่มผู้อพยพมุสลิมโรฮีนจา ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ สหพันธรัฐมาเลเซีย และมอบให้สำนักงาน กสม. ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๓. นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคตะวันออก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบ เรื่อง นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคตะวันออก และนายโสพล จริ่งจิตร เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประธานกรรมการอำนวยการศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคตะวันออก พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงาน กสม. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคตะวันออก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ๘๑๒ ชั้น ๘ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา องค์กรเอกชน และภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาในหลายประเด็นสำคัญ ได้แก่ การดำเนินงานของศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคตะวันออก ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และแนวทางการขับเคลื่อนดำเนินงานของศูนย์ฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ผ่านกิจกรรม หรือโครงการต่าง ๆ ที่น่าสนใจ อาทิ การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านสิทธิมนุษยชน รวมถึงการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในภาคตะวันออก ทั้งนี้ การจัดงานโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานในพื้นที่โดยเฉพาะประเด็นผลกระทบของ

โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ที่ผ่านมา มีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ ๑๐๐ คน ที่มีข้อเสนอแนะให้ กสม. และมหาวิทยาลัยบูรพา ควรมีกลไกในการทำงานร่วมกันในกลุ่มพื้นที่ในรูปแบบ EEC Watch กับสภาพลเมืองจังหวัดและสภาองค์กรชุมชน โดย กสม. ควรจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นและแก้ไขปัญหาผลกระทบที่เกิดโครงการ Eastern Economic Corridor : EEC ซึ่งมีการจัดเรียบร้อยแล้ว และ กสม. ควรจัดประชุมเพื่อรวบรวมองค์ความรู้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับผลกระทบโครงการ EEC และดำเนินการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ที่เข้าใจง่าย เช่น วิดีทัศน์ คลิปสั้น เป็นต้น